

Số: 248 /BC-UBND

Hồng Bàng, ngày 03 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận

Thực hiện Công văn số 04/HĐND-VP ngày 15/3/2019 của HĐND quận về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng báo cáo việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri như sau:

I. Kiến nghị của cử tri phường Quán Toan:

1. Hiện nay, phòng khám đa khoa Quán Toan cơ sở vật chất đã xuống cấp, trang thiết bị khám, chữa bệnh, đội ngũ Y, Bác sỹ ít. Đề nghị UBND quận có ý kiến với Sở Y tế quan tâm đầu tư về trang thiết bị và nhân lực để đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân khu vực phường Quán Toan.

Trả lời:

Cơ sở khám chữa bệnh khu vực Quán Toan thuộc Bệnh viện Đa khoa Hồng Bàng hoạt động theo mô hình phòng khám đa khoa (không có giường bệnh nội trú) thực hiện chức năng khám chữa bệnh ngoại trú cho nhân dân phường Quán Toan và khu vực lân cận. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đội ngũ y, bác sỹ ít do 02 bác sỹ thuộc phòng khám đa khoa Quán Toan nghỉ hưu theo chế độ.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Bệnh viện Đa khoa Hồng Bàng đang thực hiện một số giải pháp:

- Về nhân lực: Ngày 01/3/2019, Bệnh viện đã điều động 01 bác sỹ và 01 cử nhân đại học xét nghiệm về công tác tại phòng khám đa khoa Quán Toan.

- Về cơ sở vật chất: Ngoài các trang thiết bị như máy X-Quang, máy siêu âm, máy xét nghiệm và một số thiết bị khác phục vụ công tác khám chữa bệnh của nhân dân... trong tháng 02/2019, Bệnh viện đã trang bị thêm máy xét nghiệm sinh hóa máu, máy ly tâm, máy điện tim,... nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại phòng khám.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Bàng đã có kế hoạch cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Khu vệ sinh, chống dột, điện, nước,... cho phòng khám đa khoa Quán Toan. Ngoài ra Bệnh viện đa khoa Hồng Bàng còn phối hợp với Trung tâm Y tế rà soát nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất.... Thực hiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với BHXH cho Trạm Y tế phường Quán Toan để khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho nhân dân theo quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế.

2. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 15 hộ dân giáp với trường tiểu học Quán Toan. Đề nghị UBND quận nếu không điều chỉnh quy hoạch thì có phương án bố trí tái định cư để di chuyển 15 hộ dân, đảm bảo nguyện vọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhân dân.

Trả lời: 15 hộ dân giáp với trường tiểu học Quán Toan không cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025; tuy nhiên, đến thời điểm này thành phố không cho phép điều chỉnh quy hoạch. Về việc này, UBND quận giao cho UBND phường Quán Toan chủ trì, phối hợp cùng với phòng ban chức năng thuộc quận tìm quỹ đất trên địa bàn để bố trí, di dời 15 hộ dân trên; sau khi tìm được vị trí bố trí giao đất, UBND quận sẽ triển khai di dời 15 hộ dân trên đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục quy định.

3. Đề nghị UBND quận đề xuất Thành ủy, HĐND thành phố sớm triển khai dự án nâng cấp, cải tạo mặt đường, hệ thống thoát nước tuyến đường Hùng Vương (đường 5 cũ) từ ngã ba Thượng Lý đến hết địa phận quận Hồng Bàng để chỉnh trang đô thị, giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ngập lụt trong mùa mưa bão.

Trả lời:

Tuyến đường Hùng Vương đi qua địa bàn 3 phường Sở Dầu, Hùng Vương, Quán Toan thuộc hệ thống đường vành đai 1 của thành phố là tuyến xuyên tâm theo Quốc lộ 5 cũ (Hà Nội - Bạch Đằng - Điện Biên Phủ - Đà Nẵng) nằm trong nội dung của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được HĐND thành phố khóa XIV kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/12/2014.

Ngày 22/3/2019, UBND thành phố có Công văn số 970/VP-GT3 về việc điều chỉnh danh mục các công trình thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn kinh phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường đô thị thì tại mục 2.1 của Phụ lục kèm theo đã có danh mục sửa chữa đường Hùng Vương (Nam cầu Bính - Nút giao Nomura - QL5) trong đó có đoạn từ Cống Trắng - Quán Toan đến Nam cầu Bính; dự kiến khởi công vào tháng 9/2019, tiến độ hoàn thành trong năm 2019.

4. Đề nghị UBND quận chỉ đạo nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến đường Hải Triều.

Trả lời:

Về nội dung này, ngày 25/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 2276/UBND-XD2 về việc chấp thuận danh mục, giá trị công trình trong Kế hoạch cung ứng không thường xuyên dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong phạm vi quản lý của Sở Xây dựng đợt 2 năm 2019 thuộc

dự toán chi ngân sách sự nghiệp năm 2019 giao Sở Xây dựng. Trong đó tại mục 1.4 của Phụ lục 02 kèm theo đã có danh mục sửa chữa cải tạo nạo vét bùn các phường Quán Toan, Thượng Lý, Trại Chuối, Hạ Lý, Hùng Vương. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận tiếp tục có văn bản đề nghị các Sở Xây dựng sớm triển khai thực hiện nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến đường Hải Triều, phường Quán Toan và các phường khác thuộc quận.

5. Đề nghị UBND quận giữ nguyên quy hoạch cây xanh tại khu đô thị Long Sơn để tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch. Không nên điều chỉnh quy hoạch tại khu vực vườn hoa của khu đô thị Long Sơn.

Trả lời: Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng khu đô thị Long Sơn thuộc ô đất H19.1 CXTTP-2 được quy hoạch là dải cây xanh thành phố. Được bố trí theo dọc tuyến đường Hải Triều từ ngã tư Quán Toan đến khu vực chân cầu Kiền tạo thành một tuyến đường kết hợp dải cây xanh cảnh quan. Với mật độ xây dựng tối đa không quá 5%, tầng cao 1 tầng. Trong thời gian vừa qua UBND quận đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng UBND phường Quán Toan, Viện Quy hoạch thành phố xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500 phường Quán Toan, trong đó chú trọng đến việc nghiên cứu vị trí các công trình phục vụ công cộng trên dải cây xanh. Đặc biệt là khu vực Khu đô thị Long Sơn để tăng không gian cảnh quan cũng như tiện ích phục vụ người dân.

6. Đề nghị UBND quận cho mở rộng khuôn viên trường mầm non Sơn Ca về phía Đông thêm từ 2000m² đến 3000m² để đảm bảo nhà trường có cảnh quan, sân chơi cho học sinh, nâng cấp sân trường vì hiện nay sân thấp, ngập lụt khi trời mưa.

Trả lời: Việc đề xuất mở rộng khuôn viên trường là phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển quận Hồng Bàng đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 24/6/2014. Theo đó định hướng đến 2025 diện tích trường được mở rộng thêm. Tuy nhiên cần phải thực hiện theo lộ trình cụ thể như bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm, khảo sát lập quy hoạch chi tiết để xác định ranh giới khuôn viên trường, thực hiện các thủ tục liên quan đến giao đất và cân đối bố trí nguồn vốn theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng của quận.

7. Đề nghị UBND quận khi thực hiện Dự án xây dựng bể bơi tại phường không nên xây tại vị trí sân vận động phường mà nghiên cứu, bố trí xây tại địa điểm khác, giữ lại sân bóng đá để làm sân chơi thể thao cho các cháu thiếu nhi.

Trả lời: Trong những năm qua việc quan tâm đến đời sống nhu cầu vui chơi giải trí của người dân được UBND quận đặc biệt quan tâm bằng việc triển khai xây dựng các công trình như: Công viên Rừng Biển, công viên Tam Bạc, phố đi bộ Tam Bạc, công viên phía Nam cầu Bính, Khu trung tâm thể dục thể thao quận tại khu An Trì phường Hùng Vương... cho thấy UBND quận đang từng bước thực hiện việc xây dựng các khu vui chơi, TDTT phục vụ nhân dân theo đúng nội dung quy hoạch được phê duyệt. Việc đề xuất cần có sân bóng vui chơi cho các cháu thiếu nhi là cần thiết tuy nhiên sân bóng hiện nay khai thác

chưa hiệu quả về công năng sử dụng. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ triển khai việc xây dựng bể bơi kết hợp với sân bóng mini, khu luyện tập thể dục thể thao đảm bảo theo các tiêu chuẩn hiện hành cũng như đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhiều tầng lớp nhân dân.

II. Kiến nghị của cử tri phường Hùng Vương:

1. Hiện nay phường Hùng Vương còn nhiều diện tích đất xen kẹt, đề nghị UBND quận chỉ đạo điều tra, rà soát để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tránh lãng phí đất, tăng thu ngân sách Nhà nước.

Trả lời: Thời gian vừa qua, UBND quận đã chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường cùng phòng Quản lý đô thị quận, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Hùng Vương rà soát tất cả các vị trí phù hợp với quy hoạch đất ở, đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước, tránh lãng phí tài nguyên đất.

2. Hiện nay, việc san lấp đất nông nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn phường diễn biến phức tạp. Số vụ việc gia tăng, quy mô vi phạm lớn, thậm chí cố tình san lấp, chịu xử phạt rồi thuê với mục đích khác. Đề nghị UBND quận làm rõ vấn đề này và hướng giải quyết đối với các trường hợp vi phạm trong thời gian tới.

Nội dung này trùng với kiến nghị của cử tri phường Sở Dầu: *Việc san lấp đất nông nghiệp kéo dài không có cơ quan quản lý giải quyết. Đề nghị UBND quận làm rõ vấn đề này, có hay không tình trạng bao che của lãnh đạo địa phương và giải pháp giải quyết dứt điểm vấn đề này.*

Trả lời: Trong thời gian vừa qua, UBND quận đã kịp thời phát hiện 06 trường hợp tự san lấp đất nông nghiệp để sử dụng sai mục đích, 05 doanh nghiệp tự sử dụng đất nông nghiệp có vi phạm pháp luật về đất đai (tự mua đất nông nghiệp của các hộ dân liền kề để san lấp, mở rộng quy mô sản xuất). UBND quận đã chỉ đạo lập biên bản ghi nhận hiện trạng và yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng ban đầu trong trường hợp không phù hợp quy hoạch. Trong trường hợp phù hợp quy hoạch, đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất ở, cho thuê đất ngắn hạn. Đối với các doanh nghiệp cần mở rộng diện tích đất sản xuất, kinh doanh mà phần đất nông nghiệp tự sử dụng phù hợp quy hoạch thì hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo quy định.

Ngày 11/4/2019, UBND quận đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-CT ngày 11/4/2019 về việc thanh tra chấp hành các quy định pháp luật đối với UBND phường Sở Dầu trong công tác lập hồ sơ cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với một số hộ dân trên địa bàn. Sau khi có kết luận của Đoàn thanh tra, UBND quận sẽ kiên quyết xử lý theo quy định. Do đó không có tình trạng bao che hành vi vi phạm nói trên.

3. Đề nghị UBND quận cho biết việc hợp thức hóa các thửa đất xen kẹt trên địa bàn quận có đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hay không? Cử tri phản ánh không công khai danh sách các trường hợp được hợp thức hóa. Năm 2017, 2018 trên địa bàn quận hợp thức hóa đất xen kẹt bao nhiêu trường hợp, tổng số tiền sử dụng đất thu được là bao nhiêu?

Trả lời: Việc hợp thức hóa các thửa đất xen kẹt trên địa bàn quận thời gian qua đảm bảo đúng theo trình tự, quy định của pháp luật; theo quy trình sau khi phòng Tài nguyên & Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đủ điều kiện hợp thức hóa thì phòng Tài nguyên & Môi trường phối kết hợp với UBND phường đo vẽ lập trích đo, xác định nguồn gốc sử dụng đất, niêm yết công khai tại UBND phường. Sau đó, Ban Chỉ đạo nhà ở, đất ở của quận tiến hành họp xét duyệt, chuyển phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu trình UBND quận ban hành quyết định.

UBND quận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ năm 2012 đến năm 2017 là 54 trường hợp, diện tích là 5.828,24m² nộp ngân sách nhà nước 10.426.733.000 đồng. Từ năm 2018 đến tháng 5/2019, UBND quận chuyển mục đích sử dụng đất 19 trường hợp với diện tích là 2.512,1 m², nộp ngân sách 15.121.000.000 đồng.

4. Đề nghị UBND quận cho biết thực trạng việc cho thuê đất ngắn hạn trên địa bàn quận (Tổng số các trường hợp cho thuê, bao gồm tổ chức, cá nhân). Việc thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng sai mục đích, hủy hoại đất, được giao đất để thực hiện dự án nhưng chậm triển khai thực hiện. Trách nhiệm của cơ quan tham mưu về vấn đề này và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trả lời: Trên địa bàn quận có tổng số 139 trường hợp cá nhân thuê đất ngắn hạn với tổng diện tích đất là 56.132,2m²; số tiền thuê là 1.626 triệu đồng cho nhà nước mỗi năm, trong đó:

TT	Tên phường	Số trường hợp thuê đất	Diện tích (m2)	Số tiền (đồng)	Số tiền đã nộp (đồng)	Số tiền chưa nộp (đồng)	Ghi chú
1	Sở Dầu	08	30.894	786.925.297	564.353.210	222.572.087	1 TH chưa nộp và 1 TH nộp ½ số tiền
2	Hùng Vương	11	9.352,8	459.407.878	459.407.878		
3	Quán Toan	120	15.885,4	380.584.174	322.924.180	57.659.994	05 trường hợp chưa nộp
	Tổng	139	56.132,2	1.524.046.161	1.096.240.677	280.232.081	

Đối với các tổ chức sử dụng đất sai mục đích, UBND quận đã lập danh sách báo cáo UBND thành phố tại Văn bản số 1333/UBND-TN&MT ngày 16/11/2017 đối với 14 tổ chức vi phạm và đề nghị UBND thành phố có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hồng Bàng được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 01/4/2019, UBND

quận đã làm việc trực tiếp và đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp cam kết cụ thể bằng văn bản về việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn quận. Đồng thời, UBND quận chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp việc rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để đảm bảo không chậm tiến độ thực hiện dự án.

5. Nhân dân trong vùng dự án đầm Nam Giang kiến nghị: Dự án chậm triển khai, gây hoang hóa, lãng phí quỹ đất. Nhân dân trong vùng bức xúc vì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng. Đề nghị UBND quận cho biết hướng giải quyết, có cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân hay không?

Trả lời: Theo Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai thì đối với các trường hợp vi phạm quy hoạch nhưng chưa có thông báo thu hồi, quyết định thu hồi và ăn ở ổn định trước khi có quy hoạch thì vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, các hộ có đất thuộc dự án đầm Nam Giang mà có đủ điều kiện theo Quyết định thì có thể nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng giống như các trường hợp đủ điều kiện khác.

6. Cử tri phản ánh đơn vị thi công cải tạo đường Lệnh Bá - Chính Trọng thi công không đúng thiết kế. Đề nghị UBND quận kiểm tra, giải quyết và trả lời để cử tri được biết.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế, tuyến đường Lệnh Bá - Chính Trọng được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, khối lượng thi công đạt trên 90%. UBND quận đang tập trung chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

7. Hiện nay tại ngõ 184 đường 5 mới các xe chở vật liệu thuộc dự án 6,6ha đi lại làm hỏng đường gây mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND quận chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên và báo cáo với cử tri.

Trả lời: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Đông Chuối 1 - Đồng Đông Quan phường Hùng Vương được UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 về việc phê duyệt chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất Đồng Đông Chuối 1 - Đồng Đông để đấu giá quyền sử dụng đất phường Hùng Vương. Dự án đang trong quá trình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, các phương tiện chuyên chở vật liệu phải được che chắn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Đối với ngõ 184 Quốc lộ 5 mới sẽ được nâng cấp, cải tạo sau khi dự án hoàn thành.

8. Đề nghị UBND quận khảo sát làm công thoát nước tại ngõ 131 Đường 5 mới thuộc tổ Cam Lộ 3, phường Hùng Vương.

Trả lời: Về nội dung này, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân

dân phường Hùng Vương chủ trì thực hiện, UBND phường Hùng Vương đang tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng lập phương án khảo sát cụ thể, đề xuất hướng giải quyết về Ủy ban nhân dân quận.

9. Đề nghị UBND quận tiếp tục thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước cho 14 người tham gia dân quân tại phường Hùng Vương.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã triển khai và tổ chức tập huấn cho 11 phường, hướng dẫn các phường thực hiện việc lập hồ sơ cho các trường hợp tại địa phương; Tuy nhiên, hiện nay, tại phường Hùng Vương còn 14 trường hợp tham gia dân quân tại phường chưa được Hội đồng chính sách, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hùng Vương triển khai lập hồ sơ về Ban Chỉ huy Quân sự quận để xét duyệt và trình lên cấp trên (*hồ sơ thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do các phường tổng hợp, hoàn thiện gửi về Ban Chỉ huy Quân sự quận*); do đó, 14 trường hợp trên chưa được hưởng chế độ chính sách như phản ánh của cử tri.

Trong thời gian tới, để giải quyết kịp thời chế độ chính sách, UBND quận yêu cầu UBND phường Hùng Vương chỉ đạo Hội đồng chính sách, Ban Chỉ huy Quân sự phường triển khai tới 14 trường hợp nêu trên, thiết lập hồ sơ nộp về Ban Chỉ huy Quân sự quận để xét duyệt, báo cáo cấp trên theo quy định.

III. Kiến nghị của cử tri phường Sở Dầu:

1. Tình hình mất vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nhân dân. Trên địa bàn phường có chợ đầu mối Sở Dầu, siêu thị Meca Market...Đề nghị UBND cho biết có thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Kế hoạch kiểm tra như thế nào, cần công khai để nhân dân được biết, tham gia giám sát.

Trả lời:

* Đối với việc quản lý chợ đầu mối Sở Dầu, siêu thị MM Mega Market...

- Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì những cơ sở này thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố, cụ thể: Theo khoản 4, điều 6 Quyết định này, việc quản lý an toàn thực phẩm đối với cảng cá, chợ đầu mối, đấu giá nông sản thuộc Trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Theo quy định tại Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương thì “Cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp là cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ hai Bộ trở lên, bao gồm cả Siêu thị và các cơ sở kinh doanh trong chợ”. Nên siêu thị MM Mega Market Hồng Bàng thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công thương.

Hàng năm siêu thị MM Mega Market, Chợ đầu mối hoa quả Sở Dầu đều được các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố do Chủ tịch UBND thành phố thành lập bao gồm các ngành thành viên là Y tế, Công thương, Nông nghiệp, Công an, Thị trường....giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch nhằm kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, không để thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong tháng hành động năm 2019, trên địa bàn toàn quận đã thành lập 12 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra các đoàn đã hướng dẫn, tuyên truyền tới chủ cơ sở và người lao động các cơ sở, kinh doanh thực phẩm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, các văn bản pháp luật liên quan; các đoàn liên ngành đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính 16 cơ sở mắc các lỗi nghiêm trọng như chế biến kinh doanh thực phẩm trong khu vực chưa có đầy đủ thiết bị phòng, tránh côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; người trực tiếp chế biến thực phẩm chín ăn ngay không mang mặc trang phục bảo hộ lao động đầy đủ; bảo quản thực phẩm trên các thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh, đồng thời cũng yêu cầu chủ các cơ sở tự tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra với tổng số tiền 22.500.000đ.

Vấn đề ATTP tại quận Hồng Bàng vẫn đang và tiếp tục được kiểm soát một cách chặt chẽ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm phần lớn đều thực hiện các quy định đảm bảo ATTP theo quy định. Tuy nhiên để vấn đề ATTP ngày một tốt hơn cần có sự vào cuộc của tất cả mọi người và người dân phải là người tiêu dùng thông thái, đồng thời UBND quận sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan và tuyên truyền để người dân lựa chọn thực phẩm sạch, cùng với đó, sẽ lập danh sách những đơn vị cung cấp thực phẩm sạch trên địa bàn quận.

Để tăng cường hiệu lực các đoàn kiểm tra liên ngành các cấp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đề nghị có sự vào cuộc của UBMTTQVN, Hội liên Hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên... để giám sát, phát hiện các sự việc, vụ việc gây mất an toàn thực phẩm trong nhân dân. Đối với những hành vi vi phạm các điều kiện bảo đảm ATTP cần phải xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với các cơ sở thực phẩm để họ không tái phạm, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân cùng với các cơ quan quản lý giúp công tác quản lý ATTP ngày một tốt hơn.

2. Cử tri đề nghị UBND quận trả lời làm rõ việc cấp bì a đồ tại khu Tái định cư ao Quang Đàm. Đã hơn 5 năm nay các hộ dân tại đây vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trách nhiệm thuộc về ai? Cơ quan nào?

Trả lời: Ngày 06/6/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi

giao đất ở tái định cư tại khu đất đường Quang Đàm, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Sau khi các hộ nộp tiền sử dụng đất, UBND quận đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định.

3. Hiện nay người dân Tổ dân phố Tôn Đức Thắng 1, 2 Cái Tắt 3 tham gia giao thông rất bất tiện mất an toàn giao thông (người dân phải đi xuống ngã tư Ác quy để quay đầu xe khi muốn đến phường, quận, vào trung tâm thành phố). Đề nghị UBND quận quy hoạch tuyến đường phía sau nhà hàng Hoa Phượng để bố trí đường dân sinh cho nhân dân được tham gia giao thông thuận tiện và an toàn hơn.

Trả lời: Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Sở Dầu và Viện Quy hoạch đã hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Ủy ban nhân dân quận phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.

Để việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Sở Dầu được thực hiện theo đúng quy định, tiến độ, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị và làm cơ sở để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn phường. Ngày 23/4/2019, Ủy ban nhân dân quận ban hành Văn bản số 501/UBND-QLĐT về việc xin ý kiến tham vấn Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Sở Dầu gửi Sở Xây dựng xin ý kiến tham vấn.

Theo Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Sở Dầu có quy hoạch đường kết nối ra Quốc lộ 5 mới phục vụ việc đi lại của nhân dân thuộc 03 tổ dân phố Tôn Đức Thắng 1, 2 và Cái Tắt 3.

4. Hệ thống thoát nước của Tổ dân phố Tôn Đức Thắng 1, Tôn Đức Thắng 2 nối từ ngõ 933 Tôn Đức Thắng nhiều năm không được nâng cấp, không được nạo vét, gây úng lụt trong mùa mưa bão. Đề nghị UBND quận có kế hoạch cải tạo, nâng cấp.

Trả lời: Theo nội dung Văn bản số 2276/UBND-XD2 ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấp thuận danh mục, giá trị công trình trong Kế hoạch cung ứng không thường xuyên dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong phạm vi quản lý của Sở Xây dựng đợt 2 năm 2019 thuộc dự toán chi ngân sách sự nghiệp năm 2019 giao Sở Xây dựng. Tại mục 1.4 của Phụ lục 02 kèm theo đã có danh mục sửa chữa cải tạo nạo vét bùn các phường Quán Toan, Thượng Lý, Trại Chuối, Hạ Lý, Hùng Vương. Trong đó chưa có phường Sở Dầu, Ủy ban nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân phường Sở Dầu phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước HP khảo sát và có báo cáo cụ thể, đề xuất hướng giải quyết gửi về Ủy ban nhân dân quận đề nghị Sở Xây dựng quan tâm giải quyết theo quy định.

5. Tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn từ ngã ba Sở Dầu đến ngã tư Đền liệt sỹ quận đã xuống cấp cần nâng cấp cải tạo, tuy nhiên lưu lượng xe tải đi lại qua khu vực này nhiều, đặc biệt giờ tan học tại các trường THPT Hồng Bàng, Tiểu học Bạch Đằng gây mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND quận có văn bản đề xuất với Thành phố cấm xe trọng tải lớn đi từ ngã ba Sở Dầu đến ngã tư Đền liệt sỹ.

Trả lời: Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam cầu Bính được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 31/10/2017.

Ngày 06/3/2019 và ngày 17/5/2019, Sở Giao thông vận tải có Thông báo số 60/TB-SGTVT và Thông báo số 130/TB-SGTVT về việc điều chỉnh tổ chức phân luồng giao thông đường Hồng Bàng, đường Bạch Đằng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam cầu Bính, trong đó:

- Phân luồng cho các phương tiện xe ô tô con, xe máy, xe thô sơ lưu thông từ đường Hồng Bàng vào trung tâm thành phố theo hướng: đường Hồng Bàng - đường Tôn Đức Thắng - ngã 3 Sở Dầu - đường Hùng Vương - đường Bạch Đằng và ngược lại.

- Phân luồng cho các phương tiện xe ô tô tải và ô tô khách từ 16 chỗ vào trung tâm thành phố theo hướng: đường Hùng Vương - ngã 3 Sở Dầu - đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Văn Linh.

Theo đó, lưu lượng các phương tiện lưu thông vào trung tâm thành phố qua tuyến đường Tôn Đức Thắng rất lớn. Về nội dung này, UBND quận có văn bản số 697/UBND-QLĐT ngày 29/5/2019 về việc tổ chức phân luồng giao thông tại nút giao thông ngã 3 Sở Dầu, trong đó đề nghị Sở Giao thông vận tải tổ chức phân luồng như sau:

- Cấm biển "**cấm đỗ**" 2 chiều các phương tiện xe ô tô trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (từ ngã 4 Tôn Đức Thắng đến ngã 3 Sở Dầu).

- Điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Sở Dầu: "**Đèn đỏ**" cho phép các phương tiện được rẽ phải theo hướng đường Hùng Vương sang đường Tôn Đức Thắng đi đường Nguyễn Văn Linh; cho phép các phương tiện được rẽ phải theo hướng đường Tôn Đức Thắng sang đường Hùng Vương vào trung tâm thành phố. Ngày 03/6/2019, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 1642/SGTVT-HTGT&ATGT về việc phân luồng giao thông tại nút giao thông ngã 3 Sở, quận Hồng Bàng. Đồng thời, UBND quận chỉ đạo UBND phường, Công an phường Sở Dầu tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn các phụ huynh khi đưa đón học sinh không đậu đỗ xe dưới lòng đường, đặc biệt vào các giờ đưa đón học sinh tại các cổng trường.

6. Đề nghị UBND quận kiểm tra các đơn vị thi công xây dựng trường THCS Bạch Đằng, Mầm Non Bạch Đằng khi thi công làm hỏng hệ thống thoát nước của Tổ dân phố Máy Xay thường xuyên gây úng lụt, ô nhiễm, gây bức xúc trong nhân dân.

Trả lời: Trường THCS Bạch Đằng, Mầm Non Bạch Đằng được UBND quận Hồng Bàng phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong quá trình triển khai, xây dựng không xảy ra việc đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của tổ dân phố Máy Xay. Bởi vì, đơn vị thi công triển khai, xây dựng hoàn toàn trong khuôn viên của nhà trường. Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận đang triển khai, thi công công trình: Cải tạo nâng cấp đường An Lạc, phường Sở Dầu. Hạng mục: "Nền mặt đường, hệ thống thoát nước". Sau khi thi công xong, hệ

thống thoát nước tổ dân phố Máy Xay sẽ kết nối vào hệ thống thoát nước đường An Lạc đảm bảo tiêu thoát nước trong khu vực.

7. Hệ thống thoát nước tại ngõ 854 Tôn Đức Thắng đã xuống cấp nghiêm trọng, gây úng lụt trong mùa mưa bão. Đề nghị UBND quận quan tâm đầu tư nâng cấp, đảm bảo đời sống nhân dân.

Trả lời: Theo nội dung Văn bản số 2276/UBND-XD2 ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố có về việc chấp thuận danh mục, giá trị công trình trong Kế hoạch cung ứng không thường xuyên dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong phạm vi quản lý của Sở Xây dựng đợt 2 năm 2019 thuộc dự toán chi ngân sách sự nghiệp năm 2019 giao Sở Xây dựng. Tại mục 1.4 của Phụ lục 02 kèm theo đã có danh mục sửa chữa cải tạo nạo vét bùn các phường Quán Toan, Thượng Lý, Trại Chuối, Hạ Lý, Hùng Vương. Trong đó chưa có phường Sở Dầu, Ủy ban nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân phường Sở Dầu phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước HP khảo sát và có báo cáo cụ thể, đề xuất hướng giải quyết gửi về Ủy ban nhân dân quận đề nghị Sở Xây dựng quan tâm giải quyết theo quy định.

8. Cử tri tại các Tổ dân phố Kiến Thiết 2, 3, 4, 5 đã kiến nghị nhiều lần hệ thống thoát nước tuyến đường 5 cũ (đường Hùng Vương) hư hỏng nặng, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khi mưa bão, thủy triều lên. Đề nghị UBND quận quan tâm giải quyết dứt điểm.

Trả lời: Tuyến đường Hùng Vương đi qua địa bàn 3 phường Sở Dầu, Hùng Vương, Quán Toan thuộc hệ thống đường vành đai 1 của thành phố là tuyến xuyên tâm theo Quốc lộ 5 cũ (Hà Nội - Bạch Đằng - Điện Biên Phủ - Đà Nẵng) nằm trong nội dung của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được HĐND thành phố khóa XIV kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/12/2014.

Ngày 22/3/2019, UBND thành phố có Công văn số 970/VP-GT3 về việc điều chỉnh danh mục các công trình thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn kinh phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường đô thị thì tại mục 2.1 của Phụ lục kèm theo đã có danh mục sửa chữa đường Hùng Vương (Nam cầu Bính - Nút giao Nomura - QL5) trong đó có đoạn từ Công Tráng - Quán Toan đến Nam cầu Bính; dự kiến khởi công vào tháng 9/2019, tiến độ hoàn thành trong năm 2019.

Ngày 25/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 2276/UBND-XD2 về việc chấp thuận danh mục, giá trị công trình trong Kế hoạch cung ứng không thường xuyên dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong phạm vi quản lý của Sở Xây dựng đợt 2 năm 2019 thuộc dự toán chi ngân sách sự nghiệp năm 2019 giao Sở Xây dựng. Trong đó tại mục 3.4, 4.1 của Phụ lục 02 kèm theo đã có hạng mục sửa chữa cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước (đầu nối cống ngõ 366, 350 Hùng Vương vào cống trực thoát nước đường Hùng Vương) và chống ngập khu vực Sở Dầu (sửa chữa, cải tạo, nạo vét khu vực tái định cư Sở Dầu; Nạo vét bùn cống thoát nước ngõ 312 Hùng

Vương đến khu vực chợ đầu mối phường Sở Dầu; Đặt cống trực thoát nước trước cửa Công ty Nam Sông Cấm để thoát nước cho khu tái định cư Sở Dầu).

9. Việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Sở Dầu diễn biến phức tạp. Đặc biệt tại khu đô thị mới phường Sở Dầu công trình xây sai phép, vi phạm quy hoạch (xây cao vượt tầng, buồng lồi, xây kiot không đúng quy hoạch). Đề nghị UBND quận làm rõ vấn đề này trách nhiệm thuộc về ai và hướng giải quyết trong thời gian tới.

Trả lời: Khu Đô thị mới phường Sở Dầu được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và ban hành Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới phường Sở Dầu. Ngày 14/12/2015, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Sở Dầu. Trong nội dung đồ án: diện tích đất ở đấu giá là 16.636,0m²; đất cây xanh 1.388,0m²; đất giao thông 8.515,0m². Tầng cao xây dựng công trình tối đa 5 tầng.

Trong năm 2018, phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với UBND phường Sở Dầu và Đội Thanh tra xây dựng số 2 - Sở Xây dựng lập biên bản vi phạm và đề xuất UBND quận ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, 05 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng (04 trường hợp xây dựng buồng lồi trên ban công và 01 trường hợp sai hồ sơ thiết kế) các trường hợp đã chấp hành nộp tiền phạt và tự tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm.

Sau khi xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật khu vực 187 lô tại khu đô thị mới phường Sở Dầu, khu đất sát hành lang đường tàu trở thành khu tập kết rác, vật liệu xây dựng gây mất mỹ quan đô thị. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Ngày 01/4/2018, UBND quận đã ký Hợp đồng thuê đất số 09/SD đối với ông Bùi Hồng Chinh với diện tích 2.170m² có vị trí thửa đất số 145+146, tờ bản đồ số 49; thửa số 130, tờ bản đồ số 50; thửa số 10 tờ bản đồ số 54 thuộc Bản đồ địa chính phường Sở Dầu. Thời hạn hợp đồng là 09 tháng với mục đích thuê làm khu bãi, điểm trông xe và làm ki ốt. Ngày 06/6/2018, ông Bùi Hồng Chinh có đơn xin dựng ki ốt để kinh doanh. Để đảm bảo công tác chỉnh trang đô thị, tăng nguồn thu ngân sách và công tác quản lý trật tự xây dựng, UBND quận ban hành Thông báo số 275/TB-UBND ngày 12/6/2018 về việc cho phép xây dựng ki ốt tại khu đất trên với quy mô ki ốt: tường 110, mái tôn; khi nhà nước thu hồi đất hoặc Hợp đồng thuê đất hết hiệu lực, ông Bùi Hồng Chinh phải tự tháo dỡ, không được bồi thường giá trị vật kiến trúc theo quy định.

10. Đề nghị UBND quận chỉ đạo việc nhập khẩu, tách khẩu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng cho các hộ dân trong Tổ dân phố Mặt Bằng 4 (thuộc dự án treo, nhiều năm nhân dân không được tách khẩu, không được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây bức xúc).

Trả lời: Đối với những hộ dân trong Tổ dân phố Mặt Bằng 4 thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được UBND thành phố phê duyệt tại

Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025; Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và ban hành Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới phường Sở Dầu đã công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện nay, UBND quận đang thực hiện việc cấp Giấy phép xây dựng theo Quy trình QT.ĐT.01 ban hành ngày 10/10/2018. Căn cứ Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014; Điều 14 Nghị định số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND thành phố về Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Đối với các hộ dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, tầng cao không quá 03 tầng, trên có thể có mái tum buồng thang (chỉ xây dựng trên diện tích buồng thang và cao dưới 1,5m), tổng chiều cao công trình không quá 15m, diện tích sàn không quá 500m² theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND thành phố.

- Đối với các hộ dân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện tại **Điểm 5 Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP**; có giấy xác nhận của UBND phường và được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, tầng cao không quá 03 tầng, trên có thể có mái tum buồng thang (chỉ xây dựng trên diện tích buồng thang và cao dưới 1,5m), tổng chiều cao công trình không quá 15m, diện tích sàn không quá 500m² theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND thành phố.

Ngày 22/4/2019, UBND quận ban hành Thông báo số 141/TB-UBND về việc thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp phép xây dựng đối với các thửa đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

IV. Kiến nghị của cử tri phường Trại Chuối:

1. Đề nghị UBND quận phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện An Dương kiểm tra, đánh giá tác động môi trường đối với việc Công ty Đóng tàu Thành Long địa chỉ 215A đường 208, xã An Đông, huyện An Dương thường xuyên phun cát làm sạch vỏ tàu gây ô nhiễm sông và ô nhiễm môi trường sống đối với các hộ dân ở quanh khu vực, trong đó có một số tổ dân phố khu A phường Trại Chuối.

Trả lời: Công ty đóng tàu Thành Long thuộc địa bàn huyện An Dương quản lý, vì vậy để có đầy đủ thông tin trả lời kiến nghị của cử tri, UBND quận ban hành Văn bản số 503/UBND-TN&MT ngày 23/4/2019 đề nghị UBND huyện An Dương cho ý kiến về việc kiểm tra, xử lý việc phun cát gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty đóng tàu Thành Long, tránh tình trạng gây bức xúc

trong nhân dân. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của UBND huyện An Dương, UBND quận sẽ trả lời cụ thể vấn đề này.

2. Đề nghị UBND quận làm việc với Công ty xây dựng Ngô Quyền đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án tại phường Trại Chuối để tránh tình trạng lấn chiếm đất đai, ô nhiễm môi trường, lãng phí quỹ đất gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời trả lời cho cử tri biết khi nào thì triển khai để nhân dân biết phối hợp thực hiện.

Trả lời: UBND quận đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND phường Trại Chuối cùng Công ty cổ phần xây dựng Ngô Quyền tập trung công tác kiểm kê, lập phương án đối với 17 hộ còn lại (2 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ). Bên cạnh đó, hiện vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành chủ trương thu hồi đất, không hợp tác trong việc kiểm kê gây khó khăn trong công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng. UBND quận thường xuyên chỉ đạo UBND phường Trại Chuối chủ động gặp gỡ các hộ, tuyên truyền vận động để các hộ hiểu rõ chủ trương giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

3. Đề nghị UBND quận có văn bản với thành phố về việc chỉ đạo Ban quản lý các dự án Thoát nước mưa, nước thải thành phố thi công Hồ điều hòa phường Trại Chuối có biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ và biện pháp thi công để bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Trả lời: Về nội dung này Ủy ban nhân dân quận đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng (chủ đầu tư) giải quyết vấn đề nêu trên tại văn bản số 159/BC-UBND ngày 12/6/2018 về kết quả giải quyết các kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc thi công cải tạo hồ điều hòa phường Trại Chuối

4. Khu vực hầm chui đường sắt phường Trại Chuối thường xuyên ngập lụt nặng khi mưa và lúc thủy triều lên. Đề nghị UBND quận làm việc với đơn vị quản lý cống ngăn thủy triều để giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Trả lời: Khu vực hầm chui đường sắt thuộc hệ thống thoát nước tuyến đường Hùng Vương do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng. Do cửa xả của hệ thống thoát nước không lắp van 1 chiều, nên mỗi khi nước triều cường dâng cao làm ngập cục bộ khu vực hầm chui.

Việc lắp đặt van một chiều thuộc thẩm quyền của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng. UBND quận đã báo cáo UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng lắp đặt van một chiều để khắc phục tình trạng ngập lụt tại khu vực hầm đường sắt đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

V. Kiến nghị của cử tri phường Hạ Lý:

1. Cử tri phản ánh tiến độ giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc dự án chỉnh trang sông Tam Bạc chậm gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND quận trả lời cho cử tri biết việc

giao đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân chậm nguyên dân do đâu? Trách nhiệm thuộc về ai? Cơ quan nào? Hướng giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Trả lời: Đối với khu tái định cư dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, thời gian vừa qua UBND quận đã tập trung chỉ đạo giao đất kịp thời cho các hộ ngay sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Sau khi các hộ nộp tiền sử dụng đất, nhận bàn giao ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa, UBND quận thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thời gian, quy trình quy định. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân chưa nộp tiền sử dụng đất theo quy định nên chưa thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các trường hợp chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất, UBND quận đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất quận phối hợp với UBND phường Hạ Lý hướng dẫn nhân dân làm đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nguyện vọng và giải thích cụ thể việc ghi nợ tiền sử dụng đất và thời gian phải nộp theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Đề nghị UBND quận cho biết hiện nay trên địa bàn quận còn bao nhiêu tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế đất, nợ đọng từ thời gian nào, số tiền nợ đọng là bao nhiêu, giải pháp đưa ra để thu hồi số thuế nợ đọng này trong thời gian tới?

Trả lời:

Tính đến thời điểm hiện tại, số hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn là 25.802 hộ, số thuế ghi thu năm 2019 là 3,5 tỷ đồng. Từ năm 2012 đến năm 2018, số lượt hộ nợ đọng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 2.594 hộ, số thuế nợ đọng là 1,1 tỷ đồng. Số doanh nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn là 348 doanh nghiệp, số thuế ghi thu năm 2019 đạt 4,2 tỷ đồng. Số doanh nghiệp phải nộp tiền thuế đất là 227 doanh nghiệp, số thuế ghi thu năm 2019 là 90 tỷ đồng. Trong đó: Số doanh nghiệp nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2012 đến tháng 5/2019 là 41 doanh nghiệp, số thuế nợ đọng là 480 triệu đồng. Số doanh nghiệp nợ tiền thuế đất từ năm 2012 đến tháng 5/2019 là 36 doanh nghiệp, số tiền nợ đọng là 39,8 tỷ đồng.

Để tăng cường kỷ cương trong quản lý và điều hành thu - chi ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, UBND quận đã thành lập 2 đoàn kiểm tra về việc chấp hành nghĩa vụ thuế trên địa bàn quận; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn quận. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đơn vị trây ỳ, trốn nợ thuế theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị UBND quận cho biết công tác quản lý và thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trong địa bàn các phường, có tình trạng bỏ sót nguồn thu không?

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn quận đang quản lý 10.662 hộ, số tiền ghi thu: 13 tỷ đồng, trong đó phát sinh 184 hộ, số tiền ghi thu 1 tháng 84 triệu đồng, điều chỉnh

tăng 465 hộ với số thuế 62 triệu đồng/tháng, số thuế bình quân đạt 1,1 triệu đồng/hộ/tháng.

Bên cạnh một số hộ chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế vẫn còn tình trạng một số hộ nợ đọng kéo dài, chủ yếu là các hộ tại chợ Quán Toan, chợ Dầu mỗi Sở Dầu, chợ Thượng Lý với tổng số tiền nợ đọng là 245 triệu đồng từ năm 2015 đến tháng 5/2019.

Để khắc phục tình trạng bỏ sót nguồn thu, UBND quận đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, UBND các phường và các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế trên địa bàn, thành lập các đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Chỉ đạo Đội thuế các phường rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn, tăng cường kiểm tra hóa đơn bán hàng, quản lý chặt doanh thu tính thuế đảm bảo quản lý 100% số hộ trên địa bàn, không để nợ đọng phát sinh, nợ đọng kéo dài, khai thác nguồn thu từ vãng lai, từ xây dựng cơ bản tư nhân, quản lý tốt các hộ kinh doanh, phân đấu hoàn thành dự toán giao.

VI. Kiến nghị của cử tri phường Hoàng Văn Thụ, Minh Khai:

1. Thời gian qua có tình trạng cán bộ cơ quan nhà nước (cụ thể là Kho bạc nhà nước quận Hồng Bàng) có thái độ chưa đúng mực với nhân dân. Đề nghị UBND quận quan tâm chấn chỉnh.

Trả lời:

Kho bạc Nhà nước Hồng Bàng là đơn vị phối quản trên địa bàn quận trực thuộc Kho bạc nhà nước thành phố Hải Phòng. Cán bộ, công chức, nhân viên không thuộc phạm vi quản lý của UBND quận. Tiếp thu ý kiến phản ánh, ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã trao đổi trực tiếp và đề nghị đồng chí Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Bàng tiếp thu ý kiến cử tri, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với cán bộ tiếp dân có thái độ chưa đúng mực; rút kinh nghiệm đối với toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên đơn vị để đảm bảo không để xảy ra sự việc trên một lần nữa.

Bên cạnh đó, UBND quận tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là đội ngũ cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, Bộ phận tiếp dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ, được nhân dân quý mến, tin tưởng, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

2. Đề nghị UBND quận quan tâm xây dựng một số trụ sở phường thuộc quận, quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho trường NDT Hoa Phượng.

Trả lời:

Công trình xây mới trụ sở phường Hoàng Văn Thụ, công trình cải tạo hệ thống thoát nước, sân trường và công tường bao trường nuôi dạy trẻ Hoa Phượng đã được UBND quận trình HĐND quận thông qua trong danh mục phân bổ nguồn

vốn đầu tư công quận Hồng Bàng năm 2019 (lần thứ nhất). Công trình đã được phê duyệt các thủ tục đầu tư và được bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn năm 2018. Hiện nay đang thi công xây dựng trụ sở phường Hoàng Văn Thụ.

3. Đề nghị UBND quận quan tâm đến lực lượng làm công tác quản lý đô thị, trật tự đường hè tại các phường, bố trí thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể tại cơ sở.

Trả lời:

Theo đề án tổ quản lý đô thị phường của thành phố chỉ cấp kinh phí cho tổ quản lý đô thị phường của 5 phường trung tâm thành phố. Tuy nhiên, UBND trình HĐND quận bố trí kinh phí cho tổ quản lý đô thị cả 11 phường trên địa bàn quận và UBND quận trình HĐND quận bố trí kinh phí hoạt động ngoài lương cho các tổ chức đoàn thể tại cơ sở là 10 triệu đồng/1 đoàn thể theo chế độ. Ngoài ra UBND quận trình HĐND quận bố trí kinh phí đoàn thể cho các tổ dân phố trên địa bàn quận với tổng kinh phí là 375 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó khi các đoàn thể có các hoạt động phát sinh như đại hội cựu chiến binh, đại hội đoàn thanh niên đều đã được cấp kinh phí cho việc tổ chức đại hội là 10 triệu đồng/1 đoàn thể/1 phường.

4. Hiện nay, hoạt động của một số xe khách đón trả khách đi Cát Bà tại tuyến đường Bến Bính gây mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND quận có văn bản với Thành phố để có phương án bố trí điểm đón khách cho phù hợp.

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Tuyến đường Bến Bính là tuyến đường không nằm trong quy định tại Phụ lục 3 Tuyến phố chính cấm xe khách trên 16 chỗ ngồi đi vào (trừ xe du lịch, xe hợp đồng) kèm theo Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND.

Theo đó tuyến đường Bến Bính các phương tiện xe khách được phép lưu thông. UBND quận chỉ đạo Công an quận phối hợp với Thanh tra giao thông thành phố tăng cường công tác tuần tra chốt điểm xử lý dứt điểm đối với xe khách dừng đỗ đón khách sai quy định.

5. Đề nghị UBND quận quan tâm quản lý đồng bộ dải trung tâm và phố đi bộ, có quy hoạch hợp lý tạo điểm nhấn trong phát triển đô thị khu vực dải trung tâm thành phố.

Trả lời: Với việc hoàn thành công viên Rừng Biển và công viên Tam Bạc trong năm 2018, dự án chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc đã cho thấy UBND thành phố đang nỗ lực triển khai nhiều dự án nhằm tăng các tiện ích không gian đô thị, cảnh quan xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ngày 11/01/2019 UBND quận phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến Mom Thủy Đội tại quyết định 47/QĐ-UBND, đồ án đã thể hiện tính kết nối đồng bộ giữa Dải trung tâm thành phố, phố đi bộ Tam Bạc, mom Thủy Đội, công viên cầu Hoàng Văn Thụ với Dải trung tâm thành phố tạo thành hệ

thông các kết nối, tạo điểm nhấn từng khu vực đặc trưng đối với thành phố Hải Phòng. Năm 2018 hoàn thành công viên Rừng Biển, công viên Tam Bạc trong và đưa vào khai thác sử dụng, năm 2019 hoàn thành dự án chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc đã cho thấy UBND thành phố đang nỗ lực triển khai nhiều dự án để tăng tiện ích không gian đô thị, cảnh quan xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đáp ứng nhu cầu của người dân đồng thời quản lý đồng bộ hệ thống các công viên trong khu vực Dải Trung tâm từ công cảng đến công viên Tam Bạc. Ngày 11/01/2019 UBND quận Hồng Bàng ban hành quyết định số 47/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến Mom Thủy Đội. Đồ án được phê duyệt làm cơ sở xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa khu vực trung tâm thành phố: Dải trung tâm thành phố, phố đi bộ Tam Bạc, mom Thủy Đội, công viên phía Nam cầu Hoàng Văn Thụ đến quảng trường mở ra sông Cấm của Dải trung tâm thành phố. Tạo thành hệ thống các kết nối, tạo điểm nhấn từng khu vực đặc trưng đối với quận Hồng Bàng và thành phố Hải Phòng.

6. Dự án cầu Hoàng Văn Thụ thi công ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân trong dự án, một số hộ dân có nhà bị lún, nứt do quá trình thi công dự án dẫn đến mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng của nhân dân. Việc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 đối với các hộ dân trong dự án vẫn chưa triển khai, gây tâm lý bất ổn cho nhân dân. Đề nghị UBND quận trả lời cho cử tri được biết khi nào thì thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án và có giải pháp gì để giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Trả lời: Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng đã lập dự án xây dựng Khu Tái định cư phục vụ di dời các hộ dân phục vụ GPMB cầu Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2 trình UBND thành phố phê duyệt tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 18/9/2017. Ngày 12/6/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 2920/VP-QH thông báo ý kiến của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chưa đầu tư xây dựng Khu nhà ở phục vụ tái định cư cạnh chợ đầu mối phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Ngày 14/3/2019 Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng có văn bản số 304/UBND-TCKH về việc tiếp tục thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nhà ở phục vụ tái định cư cạnh chợ đầu mối phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ngày 29/3/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 1065/VP-KHĐT thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nhà ở phục vụ tái định cư cạnh chợ đầu mối phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng đang phối hợp với Sở Tài Chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xác định nguồn vốn thực hiện dự án. UBND quận chỉ đạo UBND phường Minh Khai phối hợp với Chủ đầu tư dự án cầu Hoàng Văn Thụ kiểm tra, khắc phục giải quyết việc nhà bị lún, nứt do quá trình thi công dự án đảm bảo an toàn cho nhân dân.

7. Đề nghị UBND quận thông tin cho nhân dân biết thời gian thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ và thời gian hoàn thành phố đi bộ Tam Bạc, các mặt

hàng có thể kinh doanh tại phố đi bộ để nhân dân có nhu cầu có sự chủ động trong việc đăng ký.

Trả lời:

- Về việc thông xe cầu Hoàng Văn Thụ: Thành phố đang phân đấu thông xe trong dịp kỷ niệm quốc khánh 2/9.

- Về thời gian hoàn thành phố đi bộ Tam Bạc: Hiện nay Sở Giao thông vận tải (cơ quan chủ trì lập kế hoạch triển khai) đã trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Kế hoạch tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ hai bên sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay UBND thành phố chưa thông qua Kế hoạch triển khai tuyến phố đi bộ. Khi được thành phố phê duyệt, UBND quận sẽ thông báo rộng rãi để nhân dân được biết.

8. Đề nghị UBND quận thông tin về phương án sử dụng đất đối với trụ sở cũ của quận tại số 44 Lê Đại Hành để nhân dân được biết.

Trả lời: Ngày 21/02/2019 Thành ủy Hải Phòng có văn bản số 688-TB/TU về việc điều chỉnh quy hoạch các khu đất dự kiến đối ứng cho các dự án xây dựng chung cư theo hình thức BT; Trong đó có nội dung đồng ý chủ trương điều chỉnh khu đất trụ sở UBND quận tại số 44 Lê Đại Hành. Theo đó ngày 04/5/2019 UBND quận Hồng Bàng phối hợp cùng Viện Quy hoạch, UBND phường Hoàng Văn Thụ và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng liên quan đến đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng. Theo đó đồ án xác định ranh giới nghiên cứu gồm toàn bộ diện tích trụ sở làm việc của Quận ủy, UBND quận, khu thể dục thể thao, hồ bơi đồng thời nghiên cứu thêm khu đất Thành đoàn, khu đất Trạm CSND số 1, khu đất đội công an thành phố, rạp hát thánng và trên 30 hộ dân trong ngõ Trần Hưng Đạo. Đề xuất xây dựng nhà ở thương mại cao tầng hết hợp với cây xanh công viên và các tiện ích xã hội phục vụ người dân.

9. Hệ thống cống, rãnh tại một số tuyến đường trên địa bàn không được nạo vét thường xuyên nên dẫn đến tình trạng lụt lội mỗi khi có mưa. Đề nghị UBND quận có kế hoạch nạo vét, nâng cấp.

Trả lời: Theo nội dung Văn bản số 2276/UBND-XD2 ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố có về việc chấp thuận danh mục, giá trị công trình trong Kế hoạch cung ứng không thường xuyên dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong phạm vi quản lý của Sở Xây dựng đợt 2 năm 2019 thuộc dự toán chi ngân sách sự nghiệp năm 2019 giao Sở Xây dựng. Tại mục 1.4 của Phụ lục 02 kèm theo đã có danh mục sửa chữa cải tạo nạo vét bùn các phường Quán Toan, Thượng Lý, Trại Chuối, Hạ Lý, Hùng Vương. Trong đó chưa có phường Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Ủy ban nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Minh Khai phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước HP khảo sát và có báo cáo cụ thể, đề xuất hướng giải quyết gửi về Ủy ban nhân dân quận đề nghị Sở Xây dựng quan tâm giải quyết theo quy định.

10. Đề nghị UBND quận nghiên cứu có phương án quy định việc đậu đỗ

xe của một số tuyến đường thuộc dải trung tâm thành phố, tránh tình trạng xe dồn về một số tuyến đường ngang như Lý Tự Trọng, Minh Khai..., gây ảnh hưởng đến giao thông những tuyến đường này.

Trả lời: Các tuyến phố thuộc dải trung tâm thành phố, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Minh Khai, Lý Tự Trọng, Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Hồ Xuân Hương, Trần Quang Khải... (trong đó cấm đỗ xe giờ cao điểm sáng (7h-8h), cao điểm chiều (16h-18h) đối với tuyến đường Quang Trung) được Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch và phê duyệt tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại các tuyến đường ngang Lý Tự Trọng, Minh Khai... do các chủ phương tiện, hộ kinh doanh ý thức chấp hành còn kém, có hành vi chống đối do đó vẫn còn tình trạng xe đậu đỗ phương tiện không đúng nơi quy định, ảnh hưởng tới giao thông khu vực. Để giải quyết tình trạng trên cũng như đảm bảo công tác trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông quận cùng UBND các phường, Trạm Cảnh sát nhân dân số 1 thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xe ô tô, xe máy đỗ lòng đường, trên hè sai quy định, đặc biệt trên các tuyến đường kiểu mẫu và các tuyến đường khác trên địa bàn quận.

11. Khu nhà tập thể thuộc Nhà máy cơ khí Duyên Hải cũ hiện nay nhiều nhà dân tự ý coi nói, sửa chữa gây mất an toàn vi phạm trật tự xây dựng, đề nghị UBND quận chỉ đạo quản lý.

Trả lời: UBND quận đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàng Văn Thụ qua công tác kiểm tra, rà soát hiện nay không có trường hợp nhà dân tự ý coi nói, sửa chữa nhà. Để đảm bảo công tác quản lý trật tự trên địa bàn, UBND quận ban hành Thông báo số 231/TB-UBND ngày 23/5/2019 về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Trong đó, giao Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, báo cáo kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

12. Hiện nay, tuyến đường Thát Khê vẫn tồn tại việc để xe trên vỉa hè trước cửa Bảo hiểm xã hội thành phố gây ách tắc giao thông và mất an toàn mỗi khi đến giờ tan học của trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, đề nghị UBND quận chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian qua UBND quận đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị và Công an quận thường xuyên kiểm tra và xử lý các

trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đậu đỗ xe ô tô, xe máy dưới lòng đường, trên vỉa hè sai quy định tại tuyến đường Thất Khê và các tuyến đường lân cận. Vào giờ cao điểm, bố trí lực lượng trực phân luồng giao thông tại các ngã 4 đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ đảm bảo không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông khi học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương tan học.

13. Đề nghị UBND quận có ý kiến với thành phố quan tâm dành quỹ đất cho khu vui chơi của trẻ em, quan tâm bố trí nhà văn hóa ở tổ dân phố, tạo điều kiện các tổ dân phố có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân.

Trả lời: Theo quy hoạch chung quận Hồng Bàng đến năm 2025 quy hoạch diện tích cây xanh là 32,35ha chiếm 15,14% tổng diện tích của quận. Đồng thời được quy hoạch và bố trí đồng đều trên các phường đảm bảo bán kính phục vụ cho nhân dân dân. Bên cạnh đó việc quy hoạch nhiều đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án với nhiều diện tích đất công trình công cộng, vui chơi giải trí như Khu đô thị Xi măng, khu đô thị Hoàng Huy Riverside, khu phố đi bộ Tam Bạc, Dải trung tâm thành phố, Khu đô thị Him Lam tại phường Hùng Vương, khu vui chơi trong đô thị Long Sơn và nhiều dự án đang được triển khai sẽ tạo nhiều không gian vui chơi, không gian cộng đồng cho nhân dân.

VII. Kiến nghị của cử tri phường Thượng Lý

1. Hiện nay một số hạng mục công trình trong các trường tiểu học Ngô Gia Tự, Mẫu giáo Thượng Lý đã xuống cấp và thiếu đồng bộ, đặc biệt là công trình nhà vệ sinh xuống cấp gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của học sinh. Đề nghị UBND quận khảo sát, đầu tư xây dựng các công trình trên để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho học sinh?

Trả lời: Công trình cải tạo khu vệ sinh giáo viên, học sinh trường tiểu học Ngô Gia Tự và công trình cải tạo hệ thống cửa sổ lớp A1, A2 và nhà kho thành nhà vệ sinh lớp A1 của trường Mẫu giáo Thượng Lý, UBND quận đã trình HĐND quận thông qua trong danh mục phân bổ nguồn vốn đầu tư công quận Hồng Bàng năm 2019 (lần thứ nhất). Công trình đã được phê duyệt các thủ tục đầu tư và được bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn năm 2018.

2. Đề nghị UBND quận có văn bản với Thành phố về bổ sung cải tạo, nạo vét Hồ A. Nâng cốt và trải nhựa ap phan mặt đường, lát lại vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân.

Trả lời: Ngày 04/11/2017, Tổ Đại biểu số 01 Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng về Dự án nước mưa nước thải giai đoạn 1 trên địa bàn quận. Sau buổi làm việc, ngày 08/11/2017, Ủy ban nhân dân quận có Tờ trình số 116/TTr-UBND về việc đề nghị bổ sung hạng mục cải tạo, nâng cấp khu vực hồ A Thượng Lý vào dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1 trên địa bàn phường Thượng Lý. Sau khi có ý kiến thẩm định có của sở ngành liên quan, ngày 15/3/2018, UBND thành phố có Công văn số 1246/UBND-XD giao Sở

Kế hoạch đầu tư chủ trì cùng Ban Quản lý Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường HP, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu trong trường hợp Hiệp định vay vốn cho dự án được phép gia hạn và vốn còn thiếu trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án được bổ sung báo cáo UBND thành phố. Hiện nay, đang chờ thành phố phê duyệt để triển khai cải tạo, nâng cấp khu vực hồ A Thượng Lý.

3. Việc thi công công trình Dự án của tập đoàn Hoàng Huy làm ảnh hưởng đến nhiều công trình lân cận, trong đó làm hư hại hệ thống đường giao thông và hệ thống cống thoát nước tại các tuyến đường Hùng Vương, Hùng Duệ Vương và Chi Lăng. Đề nghị UBND quận yêu cầu đơn vị thi công tiến hành sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống ngập lụt mùa mưa bão.

Trả lời: Về nội dung này, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Thượng Lý làm việc với Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy về việc thi công công trình Dự án của tập đoàn Hoàng Huy làm ảnh hưởng đến nhiều công trình lân cận, trong đó làm hư hại hệ thống đường giao thông và hệ thống cống thoát nước tại các tuyến đường Hùng Vương, Hùng Duệ Vương và Chi Lăng. Đến nay, Công ty đã cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, hoàn trả lại mặt đường, đặt bó vỉa và lát vỉa hè tuyến đường Hùng Vương, Hùng Duệ Vương và Chi Lăng như đã cam kết.

4. Hiện nay hệ thống thoát nước của các trục đường chính (đường Quý Minh, Cao Sơn, Hùng Duệ Vương) đã bị ngập bùn. Xí nghiệp thoát nước Hồng Bàng đã có kế hoạch nạo vét trong năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành. Đề nghị UBND quận yêu cầu Xí nghiệp thoát nước Hồng Bàng tiến hành nạo vét, tránh ngập lụt mùa mưa bão và trả lời để cử tri được biết.

Trả lời: Về nội dung này, ngày 25/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 2276/UBND-XD2 về việc chấp thuận danh mục, giá trị công trình trong Kế hoạch cung ứng không thường xuyên dịch vụ công tích trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong phạm vi quản lý của Sở Xây dựng đợt 2 năm 2019 thuộc dự toán chi ngân sách sự nghiệp năm 2019 giao Sở Xây dựng. Trong đó tại mục 1.4 của Phụ lục 02 kèm theo đã có danh mục sửa chữa cải tạo nạo vét bùn các phường Quán Toan, Thượng Lý, Trại Chuối, Hạ Lý, Hùng Vương. Ủy ban nhân dân quận tiếp tục có văn bản đề nghị các Sở Xây dựng sớm triển khai thực hiện nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến đường Quý Minh, Cao Sơn, Hùng Duệ Vương phường Thượng Lý và các phường khác thuộc quận.

5. Đề nghị UBND quận có kế hoạch chỉnh trang bờ sông Thượng Lý, đường và vỉa hè đường Vạn Kiếp để tương xứng với khu vực Dự án Vinhomes Imperia và đường Chương Dương phường Hạ Lý góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan cho quận và thành phố.

Trả lời: UBND quận đã có Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 24/7/2017 trình UBND thành phố phê duyệt dự án Kè sông Thượng Lý dọc tuyến đường Chương Dương, tuy nhiên đến nay UBND thành phố chưa phê duyệt.

Về việc Kè sông Thượng Lý và vỉa hè đường Vạn Kiếp, UBND quận sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 do hiện nay ngân sách thành phố đã phân bổ hết vào các dự án đang triển khai.

VIII. Kiến nghị của cử tri phường Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Quang Trung

1. Đề nghị UBND quận quan tâm sửa chữa đường ống thoát nước đường Tôn Đản, khu nhà từ 286 đến 290 Lý Thường Kiệt.

Trả lời: Về nội dung này, UBND quận đã phê duyệt bố trí vốn đầu tư công vào hạng mục công trình cấp bách năm 2020 đồng thời giao Ủy ban nhân dân các phường Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Quang Trung phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng khảo sát và có báo cáo cụ thể, đề xuất hướng giải quyết gửi về Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện.

2. Đề nghị UBND quận quan tâm cho phép nhân dân được làm hệ thống mái che theo hướng dẫn chung trên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Trả lời: Căn cứ các tiêu chí về tuyến đường kiểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND thành phố Hải Phòng; tiêu chí tuyến đường phố, hè phố văn minh đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 1960/QĐ- UBND ngày 11/12/2014 của UBND quận Hồng Bàng. Đối với các tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường phố, hè phố văn minh đô thị không được lắp đặt mái che mưa, che nắng, ô dù, lều bạt trên hè.

Tuyến đường Lý Thường Kiệt từ Điện Biên Phủ đến Phạm Hồng Thái thuộc danh mục các tuyến đường áp dụng tiêu chí tuyến đường phố, hè phố văn minh đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 1960/QĐ- UBND ngày 11/12/2014 của UBND quận Hồng Bàng. Theo đó, tuyến đường Lý Thường Kiệt không được lắp đặt mái che mưa, che nắng, ô dù, lều bạt trên hè.

3. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng ngoài khu vực được thuê khá phổ biến tại các tuyến đường mẫu của Thành phố, tuyến đường văn minh của quận. Đề nghị UBND quận làm rõ vấn đề này và hướng giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Trả lời:

Về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm kể trên, trước hết là ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng của người dân hạn chế. Thứ hai, do chính quyền một số địa phương chưa kiên quyết xử lý vi phạm, còn nể nang; có nơi còn buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng trên. UBND quận đã xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức lực lượng gồm Đội cảnh sát GT-TTCD công an quận, Trạm cảnh sát nhân dân số 1, Ban quản lý dải trung tâm thành phố, tổ Quản lý đô thị 11 phường, cảnh sát trật tự 11 phường chia làm 03 tổ đồng loạt ra quân đảm bảo TTATGT, TTĐH, VSMT, NSVMĐT và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường kiểu mẫu và các tuyến đường khác trên địa bàn quận.

IX. Kiến nghị của cử tri các phường Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái.

1. Đề nghị UBND quận quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tránh gây thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn.

Trả lời:

Tổng số cơ sở trong diện kiểm tra về PCCC trên địa bàn 03 phường Phạm Hồng Thái, Quang Trung, Phan Bội Châu là: 1055 cơ sở kinh doanh và 87 cơ quan, doanh nghiệp, 11 khu nhà tập thể (sử dụng từ trước năm 1980, số tầng từ 3 đến 5 tầng, có một cầu thang đi lại, cũ xuống cấp) sử dụng trước Luật phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực.

- Về tính chất hoạt động các cơ sở thuộc diện kiểm tra có cơ sở kinh doanh các mặt hàng vật tư, thiết bị máy móc, vật liệu công nghiệp, dân dụng, trang phục, vải sợi, đồ nhựa, hàng tạp hóa, nhà hàng dịch vụ ăn uống.

* Phòng Kinh tế là cơ quan tham mưu cho UBND quận quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy đã tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra của quận tiến hành kiểm tra đối với 87 cơ sở là các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tập thể đưa vào sử dụng trước Luật PCCC; 800/1055 hộ gia đình (từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019) và tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở ban hành nội quy quy định về PCCC; lập và thực tập phương án chữa cháy, xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ và kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ; khoảng cách an toàn về PCCC. Trong tháng 11/2018, đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC đối với trên 300 thành viên đội PCCC cơ sở trên địa bàn quận.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2019, Đoàn kiểm tra của quận sẽ tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn đối với các hộ kinh doanh về công tác phòng cháy, chữa cháy lồng ghép trong hoạt động kinh doanh thương mại; tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ PCCC cho các hộ kinh doanh, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn quận để nâng cao ý thức, chuyên môn nghiệp vụ PCCC và làm giảm thiểu việc gây thiệt hại về người, tài sản do hỏa hoạn gây ra.

2. Về việc hiện nay một số tuyến đường thuộc Dải trung tâm thành phố đã cấm không cho đậu đỗ xe ô tô, tuy nhiên tình trạng đậu xe ô tô trái phép trên vỉa hè và dưới lòng đường ở trên tuyến đường này vẫn diễn ra

Trả lời:

UBND quận đã chỉ đạo Ban quản lý Dải trung tâm, Tram cảnh sát nhân dân số 1 phối kết hợp với UBND các phường giáp ranh thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đậu đỗ xe ô tô trái phép trên vỉa hè và dưới lòng đường ở trên các tuyến đường thuộc Dải trung tâm thành phố theo quy định. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy định trên hệ thống loa truyền thanh về an ninh trật tự, trật tự đường hè nhằm nhắc nhở nhân dân nêu cao ý thức tự giác không đậu, đỗ xe ô tô trên vỉa hè và dưới lòng đường ở trên các tuyến đường thuộc Dải trung tâm thành phố.

3. Về việc Dải trung tâm thành phố đã đưa vào sử dụng một thời gian, đến nay đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, bong tróc đá lát nền

Trả lời:

Hàng năm, UBND quận chỉ đạo Ban quản lý Dải trung tâm thành phố đã phối kết hợp cùng Sở Xây dựng, công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã tiến hành đi kiểm tra, rà soát thực tế tại hiện trường các điểm đá lát nền bị bong

tróc, xuống cấp gây mất an toàn cho người đi bộ. Các đơn vị đã phối hợp lên phương án để khắc phục trong quý III/2019.

4. Về việc trang bị thêm hệ thống máy tập tại khu vực công viên Tam Bạc và kịp thời sửa chữa máy tập bị hỏng để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Trả lời: UBND chỉ đạo Ban quản lý Dải trung tâm đã phối kết hợp với công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đang tiến hành khảo sát, lập dự toán trình UBND quận Hồng Bàng phê duyệt về việc trang bị thêm hệ thống máy tập tại khu vực công viên Tam Bạc và kịp thời sửa chữa máy tập bị hỏng để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

5. Về việc đề nghị UBND quận chỉ đạo Ban quản lý Dải trung tâm thành phố tăng cường công tác quản lý Hồ Tam Bạc vì hiện nay tình trạng dùng lưới đánh cá vào ban đêm diễn ra thường xuyên

Trả lời: UBND quận chỉ đạo Ban quản lý Dải trung tâm phối kết hợp với Trạm Cảnh sát nhân dân số 1 thường xuyên kiểm tra, xử lý và thu giữ nhiều cần câu, lưới câu, lưới bắt cá, thuyền đánh bắt cá. Đồng thời, thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy định về đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị nhằm nhắc nhở người dân nêu cao ý thức tự giác không câu cá, thả lưới đánh cá tại hồ Tam Bạc. Đến nay, tình trạng câu cá, thả lưới đánh bắt cá trên hồ Tam Bạc đã chấm dứt.

6. Về việc Đèn Tam Kỳ đã được chỉnh trang rất đẹp, song thời gian gần đây có hiện tượng trông coi xe trong đèn, xem tướng số...

Trả lời:

Hiện nay, trên Dải trung tâm thành phố không có chỗ để xe đạp, xe máy. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị tại đèn Tam Kỳ và phục vụ bà con nhân dân, khách du lịch đến tham quan, vui chơi tại Dải trung tâm thành phố, Ban quản lý Dải trung tâm thành phố đã ký hợp đồng với công ty TNHH Thương mại vận tải và dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia ký hợp đồng cho thuê một phần vỉa hè tại khu vực bờ sông công viên Tam Bạc để trông giữ xe đạp, xe máy tạm thời nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để phục vụ bà con nhân dân và khách du lịch tới tham quan, vui chơi giải trí tại Dải trung tâm thành phố.

Trên đây là báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận của UBND quận Hồng Bàng./

Nơi nhận:

- HĐND-UBND thành phố;
- VP HĐND, VP UBND thành phố;
- CT, các PCT. HĐND và UBND quận;
- Các phòng ban liên quan;
- Đảng ủy, UBND các phường;
- Lưu: VT.



Dương Đình Ôn